

บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่าเล็กน้อย, คาดช่วงสั้นยังแกว่งตัวตามทิศทางเงินเยน

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่าเล็กน้อย ขณะที่ทิศทางในระยะสั้นยังไม่ชัดเจน โดยคาดว่า จะเคลื่อนไหวไปตามการขึ้นของค่าเงินเยนเป็นหลัก

*ดอลลาร์พุ่งแตะระดับสูงสุดใหม่ในรอบ 7 ปี เมื่อเทียบกับเยน ในช่วงเช้าวันนี้ที่ตลาดเอเชีย โดยได้แรงหนุนจากหุ้นญี่ปุ่นที่พุ่งขึ้นท่ามกลางการคาดการณ์ว่า นายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ จะจัดการเลือกตั้ง และชะลอการขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)

*นักลงทุนจำนวนมาก โดยเฉพาะนักลงทุนต่างประเทศ ขายเยนออกมาเพื่อประกันความเสี่ยงจากการถือครองหุ้นญี่ปุ่น โดยนักลงทุนกำลังรอดูว่า นายอาเบะจะจัดการเลือกตั้งก่อนกำหนดหรือไม่ เพื่อเลื่อนการขึ้น VAT และขออำนาจเกี่ยวกับการปฏิรูปเศรษฐกิจ ก่อนที่คะแนนนิยมของเขาจะตกต่ำลง

*ก่อนหน้านี้ นายอาเบะ กล่าวว่า เขาจะตัดสินใจว่าจะเดินหน้าขึ้นภาษีในเดือนต.ค.ปีหน้าหรือไม่ หลังจากได้เห็นข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ(จีดีพี) ในไตรมาส 3 ในวันจันทร์หน้า ซึ่งการขึ้นภาษี VAT ครั้งแรกในเดือนเม.ย. ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจญี่ปุ่น

*ผลสำรวจของรอยเตอร์ พบว่า ภาคเอกชนญี่ปุ่นหวังว่าการขึ้นภาษีจะถูกเลื่อน หรือถูกยกเลิกออกไป ขณะที่นักเศรษฐศาสตร์มองว่า การเลื่อนการขึ้น VAT ในรอบสอง จะเป็นปัจจัยบวกต่อเศรษฐกิจญี่ปุ่น

*ความสนใจลงทุนในดอลลาร์ลดลงในสัปดาห์นี้ ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐทรงตัว และแทบไม่มีการเปิดเผยรายงานเศรษฐกิจของสหรัฐ ที่จะผลักดันการซื้อขาย

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.เมื่อวาน อยู่ที่ 32.815 บาท

- *09.34 น.บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 32.83/86 จาก 32.805/835 เมื่อวาน
- ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 32.81/85 จาก 32.81/82 เมื่อวาน
- *บาท/ยูโร อยู่ที่ 40.86/96 จาก 40.914/937 เมื่อวาน
- *เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 115.84/86 จาก 115.73 เมื่อวาน
- *ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.2456/59 จาก 1.2475 เมื่อวาน

"บาทช่วงนี้คงยังแกว่งตัวใน range อยู่ หลักๆ คงเคลื่อนไหวไปตาม ดอลลาร์/เยน ที่เป็นตัว lead ดอลลาร์/เอเชีย จากการที่ภาพยังไม่ชัด เลยทำให้ ตลาดยังดูบางๆ อยู่" ดีลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า แรงซื้อขายในตลาดช่วงนี้ มีไม่มากนัก เนื่องจากนักลงทุน ยังไม่แน่ใจกับทิศทางในระยะสั้น แม้ในระยะกลางและยาวเชื่อว่า ดอลลาร์จะแข็งค่า ขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นๆ ก็ตาม

ปัจจัยที่นักลงทุนให้น้ำหนักในช่วงนี้ คือการเคลื่อนไหวของเยน ที่ผันผวน ไปตามทิศทางการเมืองและเศรษฐกิจของญี่ปุ่น ซึ่งถ้าเยนยังคงอ่อนค่าต่อเนื่อง ก็จะทำให้สกุลเงินเอเชีย และเงินบาทอ่อนค่าไปได้อีก โดยมองกรอบการเคลื่อนไหว ของเงินบาทในระยะสั้น ไว้ที่ 32.70-32.90

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ตอ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่า ธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับให้คำเสนอ หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดย ทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้